

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ครั้งที่ ๓(๑๙)/๒๕๖๘
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
๑. ระเบียบวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	
๑.๑ เอกสารแจกที่ประชุมจากประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จำนวน ๙ เล่ม	ที่ประชุมมีมติรับทราบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. เอกสาร “สุดยอดอาจารย์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘” เป็นแนวทางที่ดีในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน กิจกรรมดังกล่าวเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยอาจกำหนดวันมอบรางวัลเป็นวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย หรือวันประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากร ๒. ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานเอกสารและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ๓. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้และการยอมรับในวงวิชาการที่กว้างขึ้น
๒. ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๖๘	ที่ประชุมมีมติรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒(๑๘)/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีการแก้ไข รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๓. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๑) อธิการบดี ประเด็นการนำเสนอเรื่องเพื่อทราบ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <p>(๑) เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๖ หลักสูตร</p> <p>(๒) แผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ เพิ่มเติม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบศิลปะสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในกระบวนการสัมภาษณ์ Preference ซึ่งจัดทำได้อย่างชัดเจนมาก แต่ควรให้มีการถามคำถามเดียวกันกับผู้สมัครทุกคน ไม่แบ่งแยกนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ และสัดส่วนการให้คะแนน ในกระบวนการดังกล่าว ควรปรับแก้ไขเป็น ร้อยละ ๒๕</p>
<p>๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>ที่ประชุมมีอนุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติ เปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายนามดังนี้</p> <p>๑) ลำดับที่ ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ เปลี่ยนเป็น รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศิก นิชานนท์</p> <p>๒) ลำดับที่ ๖ ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนิษฐ์ แก้วเนตร</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ คณะกรรมการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๒ (ร่าง) การจัดตั้งสถาบันศิโรจน์ผลพันธิน</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการ โดยได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านบริหารและการพัฒนาอุดมศึกษา โดยวัตถุประสงค์ควรเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑.๑ ควรมุ่งเน้นและส่งเสริมความโดดเด่นด้านการศึกษาที่มีจุดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส่งเสริมชุมชนพื้นที่</p> <p>๑.๒ ควรกำหนดการดำเนินงานให้ครอบคลุมงานด้านอื่น ๆ นอกจากด้านการศึกษาซึ่งจะทำให้สถาบันศิโรจน์ผลพันธิน มีบทบาทที่หลากหลายและชัดเจนมากขึ้น</p> <p>๑.๓ ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างชัดเจนในด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต เช่น การใช้เทคโนโลยี AI และ Metaverse</p> <p>๒. การจัดกิจกรรมในช่วงปีแรกควรเน้นผลงานที่ยั่งยืน เช่น การประชุมระดับนานาชาติ และการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอาจจัดกิจกรรมมากกว่าปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ</p> <p>๓. ควรมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและแหล่งงบประมาณ</p> <p>๔. การดำเนินกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม</p>
<p>๔.๓ (ร่าง) การจัดตั้งส่วนงาน สำนักนวัตกรรมการชุมชนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรปรับเนื้อหาเอกสารประกอบการพิจารณาให้สอดคล้องกับการบรรยายและหลักการที่กล่าวถึงในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมถึงเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ควรพิจารณากลยุทธ์ในการจัดหาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	๓. ควรเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาส่วนงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
๔.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ...)	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โดยให้แก้ไขตามรายละเอียดที่ได้แก้ไขในเนื้อหาของการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย
๔.๕ (ร่าง) นโยบายและแนวทางการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๔.๖ การขอปรับแก้ไข การเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จากจำนวน ๑๑ คน คงเหลือจำนวน ๑๐ คน ตามมติคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๔.๗ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญภัทร์ ศรีเนธิยวสิน เปลี่ยนเป็น อาจารย์จิตติพร ชัยประกอบวิริยะ ๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรมยุทธพรณ พรสุขสวัสดิ์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์ชมนาท ชื่นฉ่ำ	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
๔.๘ การขอเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก ในรายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ (SDU.OBE2) จำนวน ๒ วิชา ได้แก่ ๑) รายวิชาการสร้างอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ และ ๒) รายวิชาการสร้างสื่อวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๔.๙ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายชื่อดังนี้</p> <p>๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา พุ่มท่าอิฐ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากคณะพยาบาลศาสตร์</p> <p>๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาติศิลป์ เป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ</p> <p>๒. รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ ๔.๙ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน จากคณะพยาบาลศาสตร์และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ แทนตำแหน่งที่ว่าง</p>
<p>๕. ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องนำเสนอเพื่อทราบ</p>	
<p>๕.๑ รายงานผลการดำเนินการโครงการหลักสูตรเซฟอาหารไทยมืออาชีพ ภายใต้โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเซฟอาหารไทย</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p> <p>ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. อาจพิจารณาการปรับเกณฑ์คะแนนภาคทฤษฎีให้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ควรขยายโครงการไปสู่ด้านอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ และความงาม เป็นแนวคิดที่ดีและสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และสร้างความเชื่อมโยงกับตลาดโลกได้มากขึ้น</p>
<p>๕.๒ การเปลี่ยนแปลงวันประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จากเดิม วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลำพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ</p>	
<p>๖.๑ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ครั้งที่ ๔(๒๐)/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>๖.๒ รายงานความคืบหน้าการประสานงานจัดกิจกรรมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์</p> <p>นายธงชัย ศรีดามา อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการประสานงานจัดกิจกรรมของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ จากการประสานงาน ๒ หน่วยงาน ได้แก่</p> <p>๑) ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ งานพิมพ์เอกสารการเรียน ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี และความพึงพอใจจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ โดยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ได้ตัดสินใจให้ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ ดำเนินการพิมพ์เอกสารการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษาหน้าต่อไป ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจระหว่างศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์</p> <p>๒) วิทยาเขตสุพรรณบุรี</p> <p>การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนโดยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ ได้มีการจัดส่งนักเรียนมาจัดกิจกรรมที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน ๒ รุ่น จำนวนนักเรียน ประมาณรุ่นละ ๑๒๐ คน ซึ่งในรุ่นที่ ๑ อาจมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับการประสานงาน ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ปรับปรุงแก้ไขในรุ่นที่ ๒ และได้รับคำชมจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ สำหรับการจัดกิจกรรมในรุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดกิจกรรม หากมีการขยายโครงการในอนาคตและจะนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ</p>



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชณิตร์ แก้วเนตร)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย